

รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มอบทุนเด็กเก่ง ดี มีคุณธรรม ปีที่ 3

สานต่อมาเป็นปีที่ 3 สำหรับการมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ และกตัญญูคุณเดวทิตา จำนวน 638 ทุน เป็นจำนวนเงินกว่า 1,479,000 บาท โดยมี ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ

วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ กล่าวว่า กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อจะสนับสนุนงานทั้งหมดด้วยกัน 3 ด้าน ข้อแรกคือ เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โดยเน้นที่เอกลักษณ์ด้านจีน ข้อสอง คือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่มูลนิธิฯ มอบหมาย และข้อสาม สนับสนุนและยกย่องคนดีของสังคมบนวัฒนธรรมของ “การให้” โดยเน้นไปที่การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญูคุณเดวทิตา ในกลุ่มเยาวชน อันเป็นรากฐานที่จะสร้างสังคมที่ดี

“ด้วยเราตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม จึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูคุณเดวทิตา ทั้งในสถาบันครอบครัว สถานศึกษา และสังคมไทย เพื่อป้องกันปัญหาสังคม

ที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานของประเทศชาติในอนาคต จึงเป็นที่มาของ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูคุณเดวทิตา ทำการคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด เพื่อรับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และกตัญญู”

เกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนผู้สมควรได้รับ “รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์” ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูคุณเดวทิตา นั้น จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดสำนักงานการศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร โดยทางสถานศึกษาเป็นผู้ส่งรายชื่อเด็กนักเรียน พร้อมประวัติและรายละเอียดคุณสมบัติ อันแสดงให้เห็นว่านักเรียนคนนั้นสมควรเป็นผู้ได้รับ

รางวัล ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติ ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถนำเสนอชื่อเด็กนักเรียนได้ 1 คน ในแต่ละปี รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประกอบด้วย ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 2,000 บาท สำหรับระดับประถมศึกษา และทุนการศึกษา 3,000 บาท สำหรับระดับมัธยมศึกษา

“ในการมอบรางวัลปีนี้ เราขยายโอกาสเพิ่มขึ้น คือ นอกจากนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ปีนี้เราได้เพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราด้วย”

รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์



วิเชียร เตชะไพบูลย์

สุจริต และกตัญญูคุณเดวทิตา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 และสำหรับปี 2554 มีนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลรวม 403 คน สำหรับในปี 2555 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 638 ทุน แบ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 435 ทุน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุนละ 3,000 บาท จำนวน 203 ทุน มูลค่า 1,479,000 บาท พร้อมทั้งให้สวัสดิการค่ายานพาหนะในการเดินทางคนละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,798,000 บาท

“สิ่งที้อยากจะบอกกับนักเรียนที่รับ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 1,250

Section: ผู้หญิง/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2555

ปีที่: 20

ฉบับที่: 6621

หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 47.33

Ad Value: 59,162.50

PRValue (x3): 177,487.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มอบทุนเด็กเก่ง ดี มีคุณธรรม ปีที่ 3

ทุนว่า การที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนั้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกตัญญูกตเวทิตา ทั้งต่อบุพการี ครู อาจารย์ ต่อไป เพราะ ถ้าเราปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้ว สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปตลอด อยากให้รักษาคุณธรรม ความดีงามนี้ไว้เพื่อประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนรวมต่อไปด้วย”

พิธีมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และกตัญญูกตเวทิตา ประจำปี 2555 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี